

Số: **40** /TB-UBND

Dakrông, ngày **16** tháng **3** năm **2015**

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam tại buổi kiểm tra Dự án ĐCĐC tập trung vùng Tơ Rơ – A Đu, xã Tà Long và Dự án ĐCĐC tập trung vùng Cọp, xã Húc Nghi

Ngày 09 tháng 03 năm 2015, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam đã chủ trì đoàn kiểm tra dự án ĐCĐC tập trung vùng Tơ Rơ – A Đu, xã Tà Long và dự án ĐCĐC tập trung vùng Cọp, xã Húc Nghi. Tham dự đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài chính & Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục & Đào tạo, Nội vụ, Dân tộc, BQL dự án Đầu tư và xây dựng, BQL Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững; Bí thư và Chủ tịch UBND các xã Húc Nghi, Tà Long.

Sau khi nghe BQL dự án Đầu tư và xây dựng, BQL Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững báo cáo nội dung dự án được phê duyệt và tình hình thực hiện dự án ĐCĐC tập trung vùng Tơ Rơ – A Đu, xã Tà Long và dự án ĐCĐC tập trung vùng Cọp, xã Húc Nghi, nghe ý kiến phát biểu của các ban ngành liên quan và của địa phương, ý kiến phát biểu của PCT Phạm Văn Hùng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam kết luận như sau:

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2015; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 02/2/2015 về việc giao nhiệm vụ quản lý nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2015. Theo đó, BQL dự án Đầu tư và xây dựng được giao nhiệm vụ quản lý dự án Dự án ĐCĐC tập trung vùng Tơ Rơ – A Đu, xã Tà Long; BQL Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững được giao nhiệm vụ quản lý dự án ĐCĐC tập trung vùng Cọp, xã Húc Nghi.

1. Đối với dự án ĐCĐC tập trung vùng Cọp, xã Húc Nghi:

BLQ ĐA giảm nghèo nhanh và bền vững đã tiến hành lập hồ sơ dự án cơ bản đảm bảo yêu cầu; trong đó, đã xác định rõ khu vực triển khai thực hiện dự án, diện tích đất ở cấp cho các hộ dân; cũng như xác định vị trí xây dựng các công trình điện, đường và cầu tràn vào khu ĐCĐC, công trình cấp nước sinh hoạt...v.v. Bên cạnh đó, UBND xã Húc Nghi đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, triển khai họp dân, các hộ có đất tại khu vực dự án đã tự nguyện hiến đất, chi đèn bù cây cối hoa màu; nhiều hộ dân đã có đơn đăng ký thực hiện dự án cho thấy nhu cầu tái định cư của người dân là cấp thiết.

Để dự án sớm được triển khai theo tiến độ, giải quyết nhu cầu cấp thiết của nhân dân, UBND huyện đề nghị BQL ĐA giảm nghèo nhanh và bền vững khẩn trương tham mưu UBND huyện hồ sơ thủ tục điều chỉnh dự án trình các

Sở, ban ngành liên quan thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Song song với việc lập thủ tục điều chỉnh dự án, các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác thu hồi đất và cấp đất thực hiện dự án theo quy định. Thống nhất thực hiện 05 hạng mục công trình của dự án ĐCĐC gồm: Đường và cầu tràn vào khu tái định cư; Đường nội vùng dự án; Công trình Điện; Công trình Nước sinh hoạt; Sân ủi mặt bằng. Xác định đối ứng của UBND huyện là các hạng mục: Trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mẫu giáo.

UBND xã Húc Nghi: Căn cứ danh sách các hộ đăng ký thực hiện dự án đề yêu cầu các hộ dân rà soát, xác định để kê khai vị trí và diện tích đất sản xuất hiện có của từng hộ dân (đất lúa nước, đất màu, đất lâm nghiệp..v.v). Đối với các hộ đăng ký thực hiện dự án phải có văn bản cam kết đối ứng (phần gia đình tự bỏ ra) để xây dựng nhà ở.

Các nội dung trên hoàn thành trong tháng 3/2015.

2. Đối với dự án ĐCĐC tập trung vùng Tơ Rơ – A Đu, Xã Tà Long:

BQL DA ĐT&XD đã tiến hành khảo sát hiện trạng dự án; tuy nhiên, chưa xác định rõ quy mô và quỹ diện tích đất để thực hiện dự án gồm: Đất ở và đất sản xuất cho người dân, vị trí xây dựng một số hạng mục công trình cơ sở hạ tầng cơ bản. Mặt khác, một số diện tích dự kiến triển khai dự án nằm chồng lấn trong khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông. Về danh sách đăng ký các hộ thực hiện dự án từ năm 2008 đến nay có thể không còn phù hợp.

Để có cơ sở quyết định, UBND huyện giao BQL dự án Đầu tư và xây dựng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BQL khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, UBND xã Tà Long kiểm tra thực địa, xác định lại vị trí, quy mô và quỹ đất thực hiện dự án, đặc biệt là diện tích đất sản xuất phải đảm bảo cho việc thực hiện dự án; đồng thời, xác định vị trí và phương án thực hiện các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng khác. Trong trường hợp quỹ đất không đảm bảo cho việc thực hiện dự án, phối hợp với UBND xã Tà Long đề xuất địa điểm mới để thay thế.

UBND xã Tà Long: Rà soát, cập nhật danh sách các hộ đã đăng ký thực hiện dự án ĐCĐC tập trung vùng Tơ Rơ – A Đu, Xã Tà Long. Tổ chức họp dân tuyên truyền, phổ biến và lấy ý kiến của nhân dân về nhu cầu và địa điểm thực hiện Dự án ĐCĐC.

Trên cơ sở đó, BQL dự án Đầu tư và Xây dựng báo cáo kết quả về UBND huyện và phối hợp với Văn phòng UBND huyện tham mưu UBND huyện tổ chức họp các ban ngành liên quan và thống nhất, phương án thực hiện dự án vào cuối tháng 3/2015.

UBND huyện thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT;
- Như thành phần kiểm tra;
- Phòng KT&HT, TN&MT;
- Chánh, PVP, CV(XD, NN);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÍNH AN PHÒNG



Lê Văn Hải